

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่นๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุด ตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การรับรู้รายได้จากการให้บริการ

ความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการรับรู้รายได้จากการให้บริการติดตั้ง ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง ประมาณการต้นทุนบริการและสำรองเพื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และข้อ 5 ข้าพเจ้าพิจารณาว่า การรับรู้รายได้จากการให้บริการ และประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาจากการให้บริการดังกล่าว เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญในการ

ตรวจสอบ เนื่องจากรายได้จากการให้บริการติดตั้ง ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง ที่บริษัทฯรับรายได้ตลอดช่วงเวลาให้บริการในแต่ละงวด มีจำนวนเงินที่มีสาระสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมของบริษัท นอกจากนี้ กระบวนการในการวัดมูลค่ารวมถึงรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับรู้รายได้และประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญของผู้บริหารในการประเมินขึ้นความสำเร็จของการให้บริการตามสัญญาและความน่าจะเป็นของโอกาสที่จะเกิดผลขาดทุนและวัดมูลค่าผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากการให้บริการและประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญา

วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่บริษัท ได้กำหนดให้มีขึ้นเพื่อควบคุมกระบวนการในการทำสัญญา การประมาณการและการปรับเปลี่ยนต้นทุนบริการ การบันทึกบัญชีรายได้ และการประมาณการขึ้นความสำเร็จของงานและผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญา โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกสุ่มตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทออกแบบไว้

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้เลือกสัญญาที่สำคัญและสุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อ

- อ่านสัญญาดังกล่าวเพื่อพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้
- สอบถามวิศวกร/ผู้ควบคุม โครงการของบริษัทเกี่ยวกับเงื่อนไขและความเสี่ยงต่างๆ ของสัญญาดังกล่าวเกี่ยวกับการรับรู้รายได้และประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
- สอบถามวิศวกร/ผู้ควบคุม โครงการของบริษัทที่รับผิดชอบและทำความเข้าใจกระบวนการที่บริษัทใช้ในการประเมินขึ้นความสำเร็จของงานและการประมาณต้นทุนตลอดทั้ง โครงการ รวมถึงพิจารณาเหตุผลของการปรับเปลี่ยนต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้น และเปรียบเทียบการประมาณการในอดีตของผู้บริหาร โครงการดังกล่าวกับต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินความสามารถในการประมาณการต้นทุน โครงการของผู้บริหาร โครงการ ตรวจสอบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับเอกสารประกอบรายการ และวิเคราะห์เปรียบเทียบขึ้นความสำเร็จของงานที่ประเมิน โดยวิศวกร/ผู้ควบคุม โครงการของบริษัทกับขึ้นความสำเร็จของงานที่เกิดจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
- ประเมินการประมาณผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นของผู้บริหาร โดยการวิเคราะห์สัดส่วนต้นทุนบริการที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละองค์ประกอบที่สำคัญของต้นทุนโครงการกับประมาณการต้นทุนโครงการ
- ทดสอบการคำนวณขึ้นความสำเร็จของงานจากต้นทุนการให้บริการที่เกิดขึ้นจริง
- ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรายได้ซึ่งถูกบันทึกผ่านสมุดรายวันทั่วไปเพื่อหาความผิดปกติในการบันทึกการดังกล่าว
- พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรู้รายได้และประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องบ่งการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอของงบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด

เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในปีปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีวันแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10837

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ	หน่วย : บาท		
	2565	2564	
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	49,124,910.96	139,243,603.28
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	8	448,199,304.56	252,963,000.41
ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	9	61,632,765.32	-
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน	10.1	387,506,494.39	384,867,903.86
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - สุทธิ	11	70,286,392.77	270,816,879.77
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,016,749,868.00	1,047,891,387.32
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	30.2	55,802,522.25	51,376,488.19
ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ - สุทธิ	9	276,203,809.11	-
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน	10.1	225,000.00	7,177,131.14
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	12	77,610,584.90	80,254,738.05
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	6, 13	9,011,830.87	12,035,623.42
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	14	1,390,204.52	518,087.36
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	15	2,098,878.14	2,655,279.06
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	6	15,250,417.80	14,255,417.80
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		437,593,247.59	168,272,765.02
รวมสินทรัพย์		1,454,343,115.59	1,216,164,152.34

ลงชื่อ กรรมการ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล)

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ	หน่วย : บาท		
	2565	2564	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	16	215,525,309.70	215,711,772.11
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	10.2	4,774,024.96	238,799.86
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน			
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	-	3,831,522.90
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6, 18	2,716,412.48	3,167,490.30
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		817,390.47	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		223,833,137.61	222,949,585.17
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน		6,627,292.42	7,479,923.30
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	6, 18	8,076,536.94	10,792,949.42
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	19	6,278,868.00	10,621,253.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		20,982,697.36	28,894,125.72
รวมหนี้สิน		244,815,834.97	251,843,710.89
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น	20		
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 923,999,949 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		461,999,974.50	461,999,974.50
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 750,166,311 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		375,083,155.50	
หุ้นสามัญ 615,999,966 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท			307,999,983.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		571,846,249.12	370,596,731.62
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์		6,430,993.00	6,430,993.00
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
สำรองตามกฎหมาย		41,803,423.35	36,526,940.00
ยังไม่ได้จัดสรร		214,363,459.65	242,765,793.83
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,209,527,280.62	964,320,441.45
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,454,343,115.59	1,216,164,152.34

ลงชื่อ กรรมการ
(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายเมธา โชคกิจสิทธิ์กุล)

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
	2565	2564
4, 6, 25, 26		
รายได้จากการให้บริการ	1,310,653,321.56	1,315,252,426.82
ต้นทุนการให้บริการ	(1,129,103,618.21)	(1,039,172,555.51)
กำไรขั้นต้น	181,549,703.35	276,079,871.31
รายได้อื่น	4,863,177.11	1,189,786.18
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(5,587,968.28)	(9,039,397.30)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(48,147,633.82)	(54,229,418.55)
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	132,677,278.36	214,000,841.64
ต้นทุนทางการเงิน	(528,981.78)	(840,546.64)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	132,148,296.58	213,160,295.00
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(26,618,629.55)	(42,621,496.09)
กำไรสำหรับปี	105,529,667.03	170,538,798.91
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:		
รายการที่จะไม่ได้รับการจัดประเภทรายการใหม่		
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		
กำไรจากการประมาณการ		
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	5,285,152.00	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	110,814,819.03	170,538,798.91
กำไรต่อหุ้น	24	
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.15	0.28
กำไรต่อหุ้นปรับลด	0.13	0.21

ลงชื่อ กรรมการ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล)

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น		ส่วนเกิน จากการจ่ายโดย ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น		รวม
	ที่ออกและชำระแล้ว	มูลค่าหุ้นสามัญ		จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรจากการประมาณการตาม ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้		
	ทยอยออกและชำระแล้ว	มูลค่าหุ้นสามัญ		สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565		307,999,983.00	370,596,731.62	6,430,993.00	36,526,940.00	242,765,793.83	-	964,320,441.45
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	21	67,083,172.50	201,249,517.50	-	-	-	-	268,332,690.00
สำรองตามกฎหมาย	22	-	-	-	5,276,483.35	(5,276,483.35)	-	-
เงินปันผลจ่าย	23.1, 23.2	-	-	-	-	(133,940,669.86)	-	(133,940,669.86)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	105,529,667.03	5,285,152.00	110,814,819.03
โอนเข้ากำไรสะสม		-	-	-	-	5,285,152.00	(5,285,152.00)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		375,083,155.50	571,846,249.12	6,430,993.00	41,803,423.35	214,363,459.65	-	1,209,527,280.62
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564		280,000,000.00	370,596,731.62	6,430,993.00	28,000,000.00	154,113,934.85	-	839,141,659.47
สำรองตามกฎหมาย	22	-	-	-	8,526,940.00	(8,526,940.00)	-	-
หุ้นปันผล	23.3.1	27,999,983.00	-	-	-	(27,999,983.00)	-	-
เงินปันผลจ่าย	23.3.2	-	-	-	-	(45,360,016.93)	-	(45,360,016.93)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	170,538,798.91	-	170,538,798.91
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		307,999,983.00	370,596,731.62	6,430,993.00	36,526,940.00	242,765,793.83	-	964,320,441.45

ลงชื่อ กรรมการ
(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล)

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:		
กำไรสำหรับปี	105,529,667.03	170,538,798.91
รายการปรับกระทบกำไรสำหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน:		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,863,531.04	11,572,214.23
ค่าต่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้	204,078.16	138,641.28
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	(663,090.84)	47,094.34
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	(702,546.08)	(212,767.73)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	(176,935.39)	(530,025.50)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	2,713,335.00	2,418,128.00
ดอกเบี้ยรับ	(3,320,604.80)	(421,992.95)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย	528,981.78	840,546.64
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	26,618,629.55	42,621,496.09
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง		
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	140,595,045.45	227,012,133.31
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง:		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(195,338,853.37)	232,069,004.55
ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ	(335,267,589.49)	-
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน	(2,638,590.53)	113,017,655.36
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน	6,952,131.14	(6,324,228.44)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(992,000.00)	3,232,661.86
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง):		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(1,666,903.67)	(223,903,793.40)
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	4,535,225.10	(9,727,659.96)
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	(852,630.88)	(832,502.89)
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน	(384,674,166.25)	334,543,270.39
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(449,280.00)	-
ดอกเบี้ยรับ	650,090.92	294,981.00
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย	(528,981.78)	(840,546.64)
จ่ายภาษีเงินได้	(26,569,126.16)	(57,404,678.81)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(411,571,463.27)	276,593,025.94

ลงชื่อ กรรมการ
(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล)

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:		
เงินสรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	351,409,968.47	80,000,000.00
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	(150,000,000.00)	(270,000,000.00)
เงินสรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	664,018.69	747.66
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(3,921,968.09)	(398,283.00)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,166,221.00)	(246,580.00)
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(4,426,034.06)	30,578.45
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	192,559,764.01	(190,613,536.89)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:		
เงินสดจ่ายชำระหนี้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(3,831,522.90)	(9,020,012.44)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(1,667,490.30)	(3,205,375.91)
เงินสรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	268,332,690.00	-
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(133,940,669.86)	(45,360,016.93)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	128,893,006.94	(57,585,405.28)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(90,118,692.32)	28,394,083.77
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	139,243,603.28	110,849,519.51
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	49,124,910.96	139,243,603.28

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระที่เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	(335,267,589.49)	-
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(19,558.74)	81,859.12
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	-	7,759,250.41
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเช่า	-	(1,656,455.86)
จ่ายหุ้นปันผล	-	27,999,983.00

ลงชื่อ กรรมการ
(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล)

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 และได้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน โดยมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ประกอบกิจการธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง และบริการซ่อมแซมบำรุงและให้บริการอื่น โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) และเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้ย้ายหลักทรัพย์เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET)

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543

งบการเงินของบริษัทได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย บริษัทได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่างๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวะการณ์แวดล้อมนั้นซึ่งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนำไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บรร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชคดีอภิสิทธิ์กุล)

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันยังขยายเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยรวม และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบต่อทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชคดีอภิสิทธิ์กุล)

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทได้ออนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้จากการให้บริการซ่อมแซมและการให้บริการทั่วไปจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

รายได้จากการให้บริการติดตั้ง ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง รับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการ จะถือเป็นรายได้ตามส่วนของงานที่แล้วเสร็จเมื่อวัดผลของงานที่ทำได้อ่างน่าเชื่อถือซึ่งคำนวณตามอัตราส่วนของต้นทุนก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงของงานที่ทำเสร็จจนถึงวันสิ้นสุดงวดกับการประมาณการต้นทุนงานทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา โดยพิจารณาร่วมกับผลสำเร็จของงานที่ประเมินโดยวิศวกรของบริษัทฯ หากกิจการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างได้อ่างน่าเชื่อถือ กิจการจะรับรู้รายได้ไม่เกินกว่าต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับต้นทุนนั้นคืน และกิจการจะรับรู้ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าต้นทุนทั้งสิ้นของโครงการเกินกว่ามูลค่ารายได้ตามสัญญา บริษัทฯ จะรับรู้ประมาณการขาดทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุน

ดอกเบี้ยรับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา

ค่าปรับตามสัญญาที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าปรับนั้นเกิดขึ้น

จำนวนเงินรายได้ค่าก่อสร้างอาจลดลงเนื่องจากค่าปรับที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าซึ่งเป็นความคิดของกิจการผู้รับงานก่อสร้างที่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินในอดีต

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชคดีอภิสิทธิ์กุล)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญา แสดงไว้เป็น “สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินค้างวัดที่เรียกชำระตามสัญญาแต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะรับรู้เป็นรายได้ แสดงไว้เป็น “หนี้สินที่เกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดิน แสดงด้วยราคาทุนและไม่คิดค่าเสื่อมราคา

อาคาร และอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณดังต่อไปนี้

ประเภท	จำนวนปี
อาคาร	30
ส่วนปรับปรุงอาคาร	10 - 20
อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงาน	5
คอมพิวเตอร์	5
ยานพาหนะ	5

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการก่อสร้างสินทรัพย์ให้เสร็จสมบูรณ์หรือเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ได้บันทึกรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หรือจำนวนที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทฯ จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บรร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชคดีอภิสิทธิ์กุล)

บริษัทฯ ประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่าที่มีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งนี้พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็นต้น

บริษัทฯ ในฐานะผู้เช่า

บริษัทฯ ใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทฯ บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการรื้อและขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าหรืออายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภทแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

ประเภท	จำนวนปี
อาคาร	5
ยานพาหนะ	3

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทฯ บันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชาระนั้น ได้เกิดขึ้น

บริษัทคิดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของหนี้สินสัญญาเช่านั้น ไม่สามารถกำหนดได้ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า และลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกจัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

ค) สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้เช่า

กรณีสัญญาเช่าเงินทุน

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล บริษัทฯ บันทึกสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนี้ด้วยจำนวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกัน หลังจากนั้นจะรับรู้รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า

กรณีสัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน บริษัทฯ บันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าตัดจำหน่าย

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงในราคาทุนหลังหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายตัดเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ 3 ปี และ 5 ปี

การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ ประเมินการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ ใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้น ผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ จะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างหน้าที่บริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างหน้าที่บริษัทฯ จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บรร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชคดีอภิสิทธิ์กุล)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น

บริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

บริษัทฯ ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นแผนจ่ายสมทบที่กำหนดการจ่ายสมทบไว้เป็นกองทุนโดยสินทรัพย์ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนจากทั้งพนักงานและบริษัทฯ เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส่วนที่เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทำงานของพนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานให้กับบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาทำงานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)

เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ รับรู้ผลกำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ

ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวจะส่งผลให้ต้องสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันและสามารถประมาณการจำนวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อคาดว่าจะได้รับคืนอย่างแน่นอน

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ณ วันที่ให้สิทธิแก่บุคคลอื่น อ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่กำหนดไว้และสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายและบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมๆ ไปกับรับรู้การเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น

เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตามสำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชคดีอภิสิทธิ์กุล)

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทฯ จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัทฯ วัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้าเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

บริษัทฯ รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บรร พุกกะณะสุต)

(นายเมธา โชคดีอภิสิทธิ์กุล)

บริษัทฯ ตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นการสำคัญจะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การค้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทฯ ใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสียหายทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ และบริษัทฯ ใช้วิธีการทั่วไป (General approach) ในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ ซึ่งกำหนดให้พิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหรือตลอดอายุสินทรัพย์ ขึ้นอยู่กับว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสียหายด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ และรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตตั้งแต่เริ่มรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บรร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชคดีอภิสิทธิ์กุล)

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบ
เกิดขึ้นประจำ

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้น
สามัญถ่วงน้ำหนักที่ออกและเรียกชำระแล้วในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจ
ต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ
ณ วันต้นงวดหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ
การในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงิน
ที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจาก
จำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ

ในการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทำกับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการแต่ละรายการถือเป็น
ภาระที่แยกจากกันหรือไม่ กล่าวคือ บริษัทจะบันทึกสินค้าหรือบริการแต่ละรายการแยกจากกัน ก็ต่อเมื่อ
สินค้าหรือบริการดังกล่าวสามารถระบุได้ว่าแยกจากสินค้าหรือบริการอื่นในสัญญา และลูกค้าได้รับประโยชน์
จากสินค้าหรือบริการนั้น

การกำหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้

ในการกำหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและ
รายละเอียดของสัญญาที่ทำกับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นเสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรือเสร็จ
สิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ กิจการจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
ต่อไปนี้

- ลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบัติงานของกิจการ ในขณะที่กิจการปฏิบัติงาน
- การปฏิบัติงานของกิจการก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่ลูกค้าควบคุมในขณะที่สร้างสินทรัพย์ดังกล่าว หรือ
- การปฏิบัติงานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่กิจการสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ และกิจการมีสิทธิ
ในการรับชำระสำหรับการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นถึงปัจจุบัน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชคิทธิสิทธิ์กุล)

ในกรณีที่ไม่ว่างใจข้างต้น กิจการจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้น ได้เสร็จสิ้นลงเมื่อใด

ในการคำนวณรายได้ที่รับรู้ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการวัดระดับความก้าวหน้าของงานเพื่อให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของกิจการตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น

ประมาณการต้นทุนบริการ

บริษัทฯ ประมาณการต้นทุนการรับเหมาของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบรับเหมาติดตั้งและนำมาคำนวณจำนวนและมูลค่าวัสดุที่ต้องใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าวัสดุ ที่ต้องใช้ในการให้บริการจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ บริษัทฯ จะทำการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสม่ำเสมอและทุกคราวที่ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็นสาระสำคัญ

สำรองเพื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการ

บริษัทฯ สอบทานงานโครงการระหว่างติดตั้ง เพื่อพิจารณาข้อบ่งชี้ว่ามีผลขาดทุนสำหรับโครงการรับเหมาติดตั้งหรือไม่ ถ้ามีผลขาดทุนสำหรับโครงการรับเหมาติดตั้งเกิดขึ้น ต้องรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าต้นทุนสูงกว่ารายได้ตามสัญญา โดยใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร

ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน (ถ้ามี) และต้องทบทวนอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจะต้องพิจารณาการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหากมีข้อบ่งชี้ และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น

ข้อบ่งชี้ดังกล่าวรวมถึงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของมูลค่าตลาดหรือมูลค่าที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ ในอนาคตของสินทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจของกิจการที่มีผลกระทบต่อการใช้สินทรัพย์นั้นในอนาคต แนวโน้มในทางลบของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดที่สำคัญของกิจการ รวมถึง กฏระเบียบข้อบังคับที่สำคัญหรือคำตัดสินของศาลที่มีผลกระทบต่อในทางลบต่อธุรกิจ เป็นต้น

การทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ ทั้งนี้ กระแสเงินสดประมาณการบนพื้นฐานของข้อมูลการดำเนินงานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับข้อสมมติฐานเกี่ยวกับสถานะตลาดในอนาคต รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น โดยประมาณการกระแส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชคดีอภิสิทธิ์กุล)

เงินสดดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจาก ภาวะการแข่งขัน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรายได้ โครงสร้าง
ต้นทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดที่เกี่ยวข้อง

สัญญาเช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - บริษัทฯ ในฐานะผู้เช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัทมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริง
และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจสำหรับบริษัทในการใช้สิทธิเลือกนั้น
ภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีผล บริษัทฯ จะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มี
นัยสำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก

การจัดประเภทของสัญญาเช่า - บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้เช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลย
พินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทน
ของความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี

บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่
ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นว่าบริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก
ผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำนวน
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดใน
อนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรา
มรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ และสินทรัพย์ที่เกิด จากสัญญา

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะ
เศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุน
ด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิด
สัญญาของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชคดีอภิสิทธิ์กุล)

คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งเมื่อฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและพบว่าคดีใดมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดความเสียหายขึ้น จะบันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าวด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะต้องเสียไปในอนาคต

6. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจในการควบคุมบุคคลหรือกิจการอื่นหรือ มีอิทธิพลเหนือบุคคลหรือกิจการอื่นอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการดำเนินงานรวมถึง กิจการที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดียวกัน

รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตาม สัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันทั้ง โดยทางตรงและโดย ทางอ้อม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

	หน่วย : บาท	
	2565	2564
รายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน		
สินทรัพย์สิทธิการใช้		
ค่าเสื่อมราคา	1,345,251.00	1,627,777.20
ดอกเบี้ยจ่าย	368,988.06	262,392.51

รายการบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ยอดคงเหลือของรายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญ มีรายละเอียดดังนี้

	หน่วย : บาท	
	2565	2564
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน		
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ราคาตามบัญชี	6,726,255.31	8,071,506.31
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำจ่าย	540,000.00	540,000.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า	8,416,190.76	9,907,202.70

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชคดีอภิสิทธิ์กุล)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2565	2564
ผลประโยชน์ระยะสั้น	15,554,627.10	22,098,000.00
ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง	1,230,868.00	1,103,417.00
รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร	16,785,495.10	23,201,417.00

ผู้บริหาร หมายถึง บุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2565	2564
เงินสดในมือ	39,853.10	46,929.00
เงินฝากประเภทออมทรัพย์	49,082,249.89	139,189,994.99
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน	2,807.97	6,679.29
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	49,124,910.96	139,243,603.28

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2565	2564
ลูกหนี้การค้า	395,174,876.20	234,802,494.39
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(342,719.44)	(138,641.28)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	394,832,156.76	234,663,853.11
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ	25,263,073.96	9,615,038.64
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น	1,138,160.50	986,829.26
ลูกหนี้กรมสรรพากร	22,694,562.05	-
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด	2,411,728.53	5,981,303.95
ดอกเบี้ยค้างรับ	253,672.59	152,143.65
อื่นๆ	1,605,950.17	1,563,831.80
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	53,367,147.80	18,299,147.30
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	448,199,304.56	252,963,000.41

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชคดีอภิสิทธิ์กุล)

บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	หน่วย : บาท	
	2565	2564
ลูกหนี้การค้า		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	97,525,041.82	43,371,630.14
เกินกำหนดชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	69,950,497.20	112,083,170.40
3 - 6 เดือน	226,414,759.72	77,073,358.19
6 - 12 เดือน	-	909,812.98
มากกว่า 12 เดือน	1,284,577.46	1,364,522.68
รวมลูกหนี้การค้า	395,174,876.20	234,802,494.39

9. ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ - สุทธิ

ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2565	2564
ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ		
ภายใน 1 ปี	81,490,363.07	-
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	313,473,224.07	-
รวมลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ	394,963,587.14	
หัก ดอกเบี้ยรทบดอกเบี้ย	(57,127,012.71)	
มูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ	337,836,574.43	
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(61,632,765.32)	
ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ - สุทธิ	276,203,809.11	

ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ ได้ให้บริการก่อสร้างศูนย์ Data Center เสร็จสิ้นและได้รับหนังสือตรวจรับมอบงานจากเจ้าของโครงการแล้ว จึงรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (หมายเหตุ 10) เป็นลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระจำนวนเงินรวม 394.96 ล้านบาท มีเงื่อนไขการรับชำระเงินเป็นรายเดือน 60 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ตั้งแต่งวดที่ 1 - 12 จำนวนงวดละ 6.24 ล้านบาท และงวดที่ 13 - 60 จำนวนงวดละ 6.67 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.95 - 6.60 ต่อปี โดยโครงการดังกล่าวสร้างอยู่บนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีภาระต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวให้กับลูกค้าเมื่อได้รับชำระเงินงวดสุดท้ายครบถ้วนแล้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา ไซคิอภิสัทกุล)

10. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา/หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

10.1 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2565	2564
รายได้บริการรับรู้ตามขั้นความสำเร็จของงาน	1,115,146,896.04	1,115,703,136.92
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา		
มูลค่าตามสัญญา	3,563,775,442.79	3,089,828,524.73
การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จจนถึงปัจจุบัน	2,932,820,415.89	2,259,613,673.62
หัก จำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้า	(2,230,713,698.83)	(1,900,568,087.58)
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ	702,106,717.06	359,045,586.04
โอนออกเป็นลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ	(320,067,589.49)	-
รวมรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ	382,039,127.57	359,045,586.04
ลูกหนี้เงินประกันผลงานและอื่นๆ	20,892,366.82	32,999,448.96
โอนออกเป็นลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ	(15,200,000.00)	-
รวมลูกหนี้เงินประกันผลงานและอื่นๆ	5,692,366.82	32,999,448.96
รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	387,731,494.39	392,045,035.00
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน		
ลูกหนี้เงินประกันผลงานและอื่นๆ	(225,000.00)	(7,177,131.14)
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน	387,506,494.39	384,867,903.86

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาบางส่วนได้โอนออกเป็นลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ (หมายเหตุ 9) เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการรับชำระเงินตามสัญญาที่บริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้น และได้รับหนังสือตรวจรับมอบงานจากเจ้าของโครงการแล้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชคดีอภิสิทธิ์กุล)

บริษัทฯ มีรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	หน่วย : บาท	
	2565	2564
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	111,999,836.94	213,876,230.53
3 - 6 เดือน	140,145,770.21	86,634,480.44
6 - 12 เดือน	83,119,980.62	5,275,357.54
มากกว่า 12 เดือน	46,773,539.80	53,259,517.53
รวมรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ	382,039,127.57	359,045,586.04

รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระเกิดจากบริษัทฯ รับรู้รายได้จากการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา ก่อนที่จะรับชำระหรือถึงกำหนดชำระตามสัญญา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน จากการพิจารณาการจัดกลุ่มอายุรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระที่ค้างนานเกิดจากลักษณะงานโครงการเป็นงานระยะยาว ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้รับงานเหมาช่วง ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงพิจารณาว่าบริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่ออยู่ในระดับต่ำและเชื่อว่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

10.2 หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2565	2564
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา		
มูลค่าตามสัญญา	68,366,226.97	8,217,768.67
จำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้า	62,466,595.39	7,872,928.20
<u>หัก</u> การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จจนถึงปัจจุบัน	(57,810,320.43)	(7,718,128.34)
รายได้รับล่วงหน้า	4,656,274.96	154,799.86
เงินรับล่วงหน้าค่าบริการ	117,750.00	84,000.00
รวม	4,774,024.96	238,799.86

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชคดีอภิสิทธิ์กุล)

11. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - สุทธิ

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2565	2564
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย		
เงินลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำร้อยละ 1.20 ต่อปี อัตราผลตอบแทนสูงสุดร้อยละ 1.30 ต่อปี และ ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 เมษายน 2566)	50,000,000.00	-
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม		
ผ่านกำไรขาดทุน		
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	20,286,392.77	270,816,879.77
รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	70,286,392.77	270,816,879.77

มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้

	หน่วย : บาท			
	2565		2564	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม ระดับ 2	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม ระดับ 2
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้				
- ราคาทุน	20,109,457.38	20,109,457.38	270,212,767.73	270,212,767.73
บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก				
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	-	176,935.39	-	604,112.04
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	20,109,457.38	20,286,392.77	270,212,767.73	270,816,879.77

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

	หน่วย : บาท	
	2565	2564
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม	270,816,879.77	80,074,086.54
ซื้อระหว่างปี	150,000,000.00	270,000,000.00
ขายในระหว่างปี	(351,409,968.47)	(80,000,000.00)
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น		
เข้ากำไรขาดทุน	702,546.08	212,767.73
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมเข้ากำไรขาดทุน	176,935.39	530,025.50
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม	70,286,392.77	270,816,879.77

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชคดีอภิสิทธิ์กุล)

12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	ที่ดิน	อาคาร	อุปกรณ์และ เครื่องใช้สำนักงาน	คอมพิวเตอร์	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน:							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	35,375,719.00	44,634,517.77	13,347,717.35	3,870,396.08	3,480,385.11	194,393.20	100,903,128.51
บวก ช้อระหว่างปี	-	-	619,348.27	56,369.49	2,090,691.59	1,136,000.00	3,902,409.35
หัก จำหน่ายระหว่างปี	-	-	(8,500.00)	(72,200.00)	(2,151,385.11)	-	(2,232,085.11)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	35,375,719.00	44,634,517.77	13,958,565.62	3,854,565.57	3,419,691.59	1,330,393.20	102,573,452.75
ค่าเสื่อมราคาสะสม:							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	-	7,528,333.63	7,097,604.79	2,542,071.94	3,480,380.10	-	20,648,390.46
บวก ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	3,411,979.52	2,366,697.36	613,646.49	153,311.28	-	6,545,634.65
หัก จำหน่ายระหว่างปี	-	-	(8,499.00)	(71,277.15)	(2,151,381.11)	-	(2,231,157.26)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	10,940,313.15	9,455,803.15	3,084,441.28	1,482,310.27	-	24,962,867.85
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:							
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	35,375,719.00	37,106,184.14	6,250,112.56	1,328,324.14	5.01	194,393.20	80,254,738.05
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	35,375,719.00	33,694,204.62	4,502,762.47	770,124.29	1,937,381.32	1,330,393.20	77,610,584.90

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล)

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 จำนวน 6.55 ล้านบาท และ 6.47 ล้านบาท ตามลำดับ รวมอยู่ในกำไรขาดทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ จำนวน 4.23 ล้านบาท และ 5.90 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ ได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจำนวนไว้กับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเพื่อเป็นการค้ำประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร (หมายเหตุ 17) และหนังสือค้ำประกันเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ

13. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ

สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท		
	อาคาร	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน:			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	11,741,174.63	9,396,933.95	21,138,108.58
หัก ตัดจำหน่ายระหว่างปี	-	(4,826,326.29)	(4,826,326.29)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	11,741,174.63	4,570,607.66	16,311,782.29
ค่าเสื่อมราคาสะสม:			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	3,669,668.32	5,432,816.84	9,102,485.16
บวก ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,345,251.00	1,678,541.55	3,023,792.55
หัก ตัดจำหน่ายระหว่างปี	-	(4,826,326.29)	(4,826,326.29)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	5,014,919.32	2,285,032.10	7,299,951.42
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:			
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	8,071,506.31	3,964,117.11	12,035,623.42
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	6,726,255.31	2,285,575.56	9,011,830.87

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 จำนวน 3.02 ล้านบาท และ 4.77 ล้านบาท ตามลำดับ ได้รวมอยู่ในกำไรขาดทุน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชคดีอภิสิทธิ์กุล)

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา	รวม
ราคาทุน:			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	2,021,872.00	-	2,021,872.00
บวก ชื้อระหว่างปี	130,000.00	1,036,221.00	1,166,221.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	2,151,872.00	1,036,221.00	3,188,093.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสม:			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	1,503,784.64	-	1,503,784.64
บวก ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	294,103.84	-	294,103.84
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,797,888.48	-	1,797,888.48
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:			
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	518,087.36	-	518,087.36
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	353,983.52	1,036,221.00	1,390,204.52

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 จำนวน 0.29 ล้านบาท และ 0.33 ล้านบาท ตามลำดับ ได้รวมอยู่ในกำไรขาดทุน

15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้

	หน่วย : บาท			
	ณ วันที่	การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)		ณ วันที่
	1 มกราคม 2565	กำไรขาดทุน	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	27,728.26	40,815.63	-	68,543.89
สินทรัพย์สิทธิการใช้ (ค่าเสื่อมราคา)	385,261.80	271,260.45	-	656,522.25
ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องคดี	118,038.40	-	-	118,038.40
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน				
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	2,124,250.60	452,811.00	(1,321,288.00)	1,255,773.60
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2,655,279.06	764,887.08	(1,321,288.00)	2,098,878.14

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชคดีอภิสิทธิ์กุล)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	หน่วย : บาท	
	2565	2564
กำไรก่อนภาษีเงินได้	132,148,296.58	213,160,295.00
อัตรากำไร	20.00%	20.00%
ภาษีเงินได้ปัจจุบันตามอัตรากำไร	26,429,659.31	42,632,059.00
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร	310,229.22	86,846.94
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริง	(121,258.98)	(97,409.85)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	26,618,629.55	42,621,496.09
อัตรากำไรที่แท้จริง	20.14%	20.00%

บริษัทฯ ใช้อัตรากำไรเงินได้ร้อยละ 20 ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2565	2564
เจ้าหนี้การค้า	144,624,734.54	122,822,699.83
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน	92,341.86	111,900.60
ค่าตอบแทนพิเศษค้างจ่าย	22,917,954.41	35,647,911.39
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,969,606.31	2,099,070.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	1,295,370.92	7,597,410.41
ภาษีขายรอเรียกเก็บ	21,893,036.94	13,338,283.99
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	-	18,891,367.96
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	19,868,678.74	13,668,638.82
อื่นๆ	1,863,585.98	1,534,488.44
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	70,900,575.16	92,889,072.28
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	215,525,309.70	215,711,772.11

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชคอิทธิพิทักษ์กุล)

17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2565	2564
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	3,831,522.90
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	(3,831,522.90)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	-	-

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

	หน่วย : บาท	
	2565	2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	3,831,522.90	12,851,535.34
จ่ายคืนระหว่างปี	(3,831,522.90)	(9,020,012.44)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	3,831,522.90

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จำนวน 40 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต่ำของธนาคาร (MLR) ลบอัตราที่กำหนดในสัญญา และมีกำหนดชำระเงินกู้เป็นรายเดือน 60 เดือน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดทะเบียนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ (หมายเหตุ 12) โดยบริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวแล้วในระหว่างปี 2565

18. หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2565	2564
หนี้สินตามสัญญาเช่า	11,776,800.00	15,437,200.00
หัก ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(983,850.58)	(1,476,760.28)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินจ่ายชำระตามสัญญาเช่า	10,792,949.42	13,960,439.72
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(2,716,412.48)	(3,167,490.30)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	8,076,536.94	10,792,949.42
มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า	9,011,830.87	12,035,623.42

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชคดีอภิสิทธิ์กุล)

บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

	หน่วย : บาท		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น			
ตามสัญญาเช่า	3,098,400.00	8,678,400.00	11,776,800.00
ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(381,987.52)	(601,863.06)	(983,850.58)
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า	2,716,412.48	8,076,536.94	10,792,949.42

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าอาคารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและยานพาหนะกับบริษัทอื่นหลายสัญญา โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 2 - 6 ปี (ปี 2564 มีระยะเวลา 1 - 6 ปี) บริษัทฯ ใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มอัตราร้อยละ 4.00 ต่อปี (ปี 2564 อัตราร้อยละ 3.875 - 4.000 ต่อปี) ในการคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่า

19. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	หน่วย : บาท	
	2565	2564
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ		
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม	10,621,253.00	8,203,125.00
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	2,560,229.26	2,296,724.00
ต้นทุนดอกเบี้ย	153,105.74	121,404.00
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:		
(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์		
ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากร	(4,518,572.00)	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน	47,367.00	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(2,135,235.00)	-
จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี	(449,280.00)	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ		
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	6,278,868.00	10,621,253.00

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บรร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โขตือภิสัทธ์กุล)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2565	2564
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	2,560,229.26	2,296,724.00
ต้นทุนดอกเบี้ย	153,105.74	121,404.00
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	2,713,335.00	2,418,128.00

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ได้แสดงในงบกำไรขาดทุน ดังนี้

	หน่วย : บาท	
	2565	2564
ต้นทุนบริการ	961,200.00	874,711.00
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,752,135.00	1,543,417.00
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	2,713,335.00	2,418,128.00

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ประเมินสรุปได้ดังนี้

	อัตราร้อยละ/ปี	
	2565	2564
อัตราคิดลด	2.40	1.48
เงินเดือนรายเดือนในอนาคตที่เพิ่มขึ้น	5.00	4.00
อัตรามรณะ	ร้อยละ 100 ของตาราง มรณะไทย พ.ศ.2560	ร้อยละ 100 ของตาราง มรณะไทย พ.ศ.2560

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลัก แสดงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติหลักต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

	หน่วย : บาท	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(467,231.00)	520,130.00
อัตรการขึ้นเงินเดือน	508,656.00	(465,769.00)
อัตรการหมุนเวียน	(529,480.00)	325,632.00

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชคอิทธิสิทธิ์กุล)

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

	หน่วย : บาท
ภายใน 1 ปี	305,299.00
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี	2,748,510.00
มากกว่า 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี	7,713,999.00
เกินกว่า 10 ปี	109,796,839.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายผลประโยชน์พนักงาน 8 ปี และ 11 ปี ตามลำดับ

20. ทุนเรือนหุ้น

การเปลี่ยนแปลงของทุนเรือนหุ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	ราคา ตามมูลค่า (บาท)	จำนวนหุ้น		หน่วย : บาท จำนวนเงิน	
		2565	2564	2565	2564
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม	0.50	923,999,949.00	560,000,000.00	461,999,974.50	280,000,000.00
เพิ่มทุน ครั้งที่ 1	0.50	-	56,000,000.00	-	28,000,000.00
ลดทุน	0.50	-	(34.00)	-	(17.00)
เพิ่มทุน ครั้งที่ 2	0.50	-	307,999,983.00	-	153,999,991.50
หุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	0.50	923,999,949.00	923,999,949.00	461,999,974.50	461,999,974.50
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม	0.50	615,999,966.00	560,000,000.00	307,999,983.00	280,000,000.00
หุ้นปันผล	0.50	-	55,999,966.00	-	27,999,983.00
ใบแสดงสำคัญสิทธิ	0.50	134,166,345.00	-	67,083,172.50	-
หุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	0.50	750,166,311.00	615,999,966.00	375,083,155.50	307,999,983.00

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 28.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 280.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 308.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 56.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นสามัญปันผลของบริษัท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชคดีอภิสิทธิ์กุล)

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 17.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 308,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 307,999,983.00 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 34 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 153,999,991.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 307,999,983.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 461,999,974.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

21. ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (INSET-W1) จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ:	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ 1 หุ้นสามัญ (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ:	ราคาหุ้นละ 2.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทถ้วน) เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วิธีการเสนอขาย:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษทิ้งทั้งจำนวน
ระยะเวลาการใช้สิทธิ:	ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคมและกันยายน ตลอดจนอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในเดือนมีนาคม 2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (INSET-W1) แล้ว จำนวน 307,087,207 หน่วย

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (INSET-W1) จำนวน 115,472,100 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 115,472,100 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 230.94 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนทุนเรียกชำระกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชคดีอภิสิทธิ์กุล)

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (INSET-W1) จำนวน 18,694,245 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 18,694,245 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 37.39 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนทุนเรียกชำระกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัทครั้งที่ 1 (INSET-W1) คงเหลือจำนวน 172,920,862 หน่วย

22. สำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินทุนสำรองดังกล่าวจะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

23. เงินปันผล

23.1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 29.22 ล้านบาท ตามสัดส่วนผู้ถือหุ้น เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนกันยายน 2565

23.2 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 104.72 ล้านบาท ตามสัดส่วนผู้ถือหุ้น เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนพฤษภาคม 2565

23.3 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.131 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 73.36 ล้านบาท ดังนี้

23.3.1 อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 10 หุ้นต่อ 1 หุ้นปันผล รวมจำนวนไม่เกิน 56.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 28.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.05 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชคดีอภิสิทธิ์กุล)

23.3.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.081 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 45.36 ล้านบาท

โดยเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนพฤษภาคม 2564 และบริษัทฯ ได้จัดทะเบียนทุนเรียกชำระค่าบริการพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

24. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	หน่วย : บาท	
	2565	2564
กำไรสำหรับปี	105,529,667.03	170,538,798.91
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม	615,999,966.00	560,000,000.00
ผลกระทบจากการออกหุ้นปันผล	-	55,999,966.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	92,079,082.00	-
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		
ที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว	708,079,048.00	615,999,966.00
จำนวนหุ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการถือเสมือนว่ามี		
มีการแปลงสภาพ		
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	98,705,900.00	210,821,625.00
จำนวนหุ้นสามัญปรับลด	806,784,948.00	826,821,591.00
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.15	0.28
กำไรต่อหุ้นปรับลด	0.13	0.21

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

	หน่วย : ล้านบาท	
	2565	2564
เชื้อวัสดุและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	438.93	195.01
ค่าจ้างติดตั้งเหมาช่วง	645.96	796.62
ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของพนักงานและผู้บริหาร	59.86	73.83
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9.86	11.58
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	5.57	6.96
ค่าเช่าและค่าบริการ	2.10	0.95

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชคดีอภิสิทธิ์กุล)

26. ส่วนงานดำเนินงาน

บริษัทฯ ดำเนินงานในส่วนงานสามธุรกิจ คือ ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง และบริการซ่อมบำรุงและให้บริการอื่นการแสดงผลรายได้และค่าใช้จ่าย ตามส่วนงานธุรกิจสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

หน่วย : บาท

	ก่อสร้างศูนย์ข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ		โครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง		งานซ่อมบำรุง และบริการ		รวม	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
	รายได้	669,909,822.15	179,694,125.49	445,237,073.89	936,009,011.43	195,506,425.52	199,549,289.90	1,310,653,321.56
ต้นทุน	(577,245,789.88)	(111,073,380.72)	(397,393,692.68)	(757,935,400.23)	(121,360,552.85)	(132,455,155.13)	(1,096,000,035.41)	(1,001,463,936.08)
กำไรขั้นต้นของส่วนงาน	92,664,032.27	68,620,744.77	47,843,381.21	178,073,611.20	74,145,872.67	67,094,134.77	214,653,286.15	313,788,490.74
ต้นทุนอื่นที่ไม่ได้ปันส่วน							(33,103,582.80)	(37,708,619.43)
กำไรขั้นต้น							181,549,703.35	276,079,871.31
รายได้อื่น							4,863,177.11	1,189,786.18
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย							(5,587,968.28)	(9,039,397.30)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร							(48,147,633.82)	(54,229,418.55)
ต้นทุนทางการเงิน							(528,981.78)	(840,546.64)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้							(26,618,629.55)	(42,621,496.09)
กำไรสำหรับปี							105,529,667.03	170,538,798.91
สินทรัพย์ประกอบด้วย :								
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ							77,610,584.90	80,254,738.05
สินทรัพย์สิทธิการเช่า - สุทธิ							9,011,830.87	12,035,623.42
อื่นๆ							1,367,720,699.82	1,123,873,790.87
รวมสินทรัพย์							1,454,343,115.59	1,216,164,152.34
	ลงชื่อ.....กรรมการ		ลงชื่อ.....กรรมการ					
	(นายศักดิ์บวร พุทกะณะสุต)		(นายเมธา โขตือภิติฤทธิ์กุล)					

27. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน (ขึ้นอยู่กับอายุปีของการทำงาน) และเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้อัตราเงินสะสมบวกร้อยละ 5 ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว โดยเริ่มจ่ายเงินสมทบตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 เป็นต้นไป สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงิน 1.42 ล้านบาท และ 1.35 ล้านบาท ตามลำดับ

28. เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา สินทรัพย์ทางการเงินอื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น หนี้สินที่เกิดจากสัญญา เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่า บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม และลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ โดยจำนวนสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา สินทรัพย์ทางการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหนี้สินตามสัญญาเช่าที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ดังนั้น ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชคดีอภิสิทธิ์กุล)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565						
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง						อัตราดอกเบี้ย ถัวเฉลี่ย (ร้อยละต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		ตามราคาตลาด		ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	49.08	-	0.04	49.12	0.25
ลูกหนี้การค้าและ ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	-	-	-	-	448.20	448.20	-
ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ	61.63	276.21	-	-	-	337.84	4.95 - 6.60
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	-	-	-	-	387.73	387.73	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - สุทธิ	50.00	-	20.29	-	-	70.29	1.20 - 1.30
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	55.80	-	55.80	0.15 - 0.55
	<u>111.63</u>	<u>276.21</u>	<u>69.37</u>	<u>55.80</u>	<u>835.97</u>	<u>1,348.98</u>	
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	215.53	215.53	-
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	-	-	-	-	4.77	4.77	-
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	-	-	-	-	6.63	6.63	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2.71	8.08	-	-	-	10.79	4.00
	<u>2.71</u>	<u>8.08</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>226.93</u>	<u>237.72</u>	

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชคอิทธิสิทธิ์กุล)

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ย ถัวเฉลี่ย (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี	รวม		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	139.19	-	0.05	139.24	0.25
ลูกหนี้การค้าและ ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	-	-	-	-	252.96	252.96	-
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	37.41	6.42	-	-	348.22	392.05	5.31
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - สุทธิ	-	-	270.82	-	-	270.82	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	51.38	-	51.38	0.13 - 0.90
	<u>37.41</u>	<u>6.42</u>	<u>410.01</u>	<u>51.38</u>	<u>601.23</u>	<u>1,106.45</u>	
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	215.71	215.71	-
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	-	-	-	-	0.24	0.24	-
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	-	-	-	-	7.48	7.48	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	3.83	-	-	3.83	3.88
หนี้สินตามสัญญาเช่า	3.17	10.79	-	-	-	13.96	3.88 - 4.00
	<u>3.17</u>	<u>10.79</u>	<u>3.83</u>	<u>-</u>	<u>223.43</u>	<u>241.22</u>	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากธุรกรรมทางการเงินโดยส่วนใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในสกุลเงินของท้องถิ่นนั้น

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทฯ ควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งผู้บริหารพิจารณาว่าเพียงพอต่อการใช้ในการดำเนินงาน และเพียงพอต่อการลดผลกระทบของความผันผวนของกระแสเงินสด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชคอิทธิสิทธิ์กุล)

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินบางส่วนจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราตลาดและเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทที่มีอัตราดอกเบี้ยขึ้นลงตามอัตราตลาด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

	หน่วย : บาท		
	งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		
	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน	ราคาทุน ตัดจำหน่าย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	49,124,910.96	49,124,910.96
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	-	448,199,304.56	448,199,304.56
ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ	-	337,836,574.43	337,836,574.43
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	-	387,731,494.39	387,731,494.39
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - สุทธิ	20,286,392.77	50,000,000.00	70,286,392.77
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	55,802,522.25	55,802,522.25
	<u>20,286,392.77</u>	<u>1,328,694,806.59</u>	<u>1,348,981,199.36</u>
หนี้สินทางการเงิน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	215,525,309.70	215,525,309.70
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	-	4,774,024.96	4,774,024.96
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	-	6,627,292.42	6,627,292.42
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	10,792,949.42	10,792,949.42
	-	<u>237,719,576.50</u>	<u>237,719,576.50</u>

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชคดีอภิสิทธิ์กุล)

หน่วย : บาท

งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	มูลค่ายุติธรรม		รวม
	ผ่านกำไรขาดทุน	ราคาทุน ตัดจำหน่าย	
สินทรัพย์ทางการเงิน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	139,243,603.28	139,243,603.28
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	-	252,963,000.41	252,963,000.41
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	-	392,045,035.00	392,045,035.00
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - สุทธิ	270,816,879.77	-	270,816,879.77
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	51,376,488.19	51,376,488.19
	<u>270,816,879.77</u>	<u>835,628,126.88</u>	<u>1,106,445,006.65</u>
หนี้สินทางการเงิน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	215,711,772.11	215,711,772.11
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	-	238,799.86	238,799.86
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	-	7,479,923.30	7,479,923.30
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	3,831,522.90	3,831,522.90
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	13,960,439.72	13,960,439.72
	-	<u>241,222,457.89</u>	<u>241,222,457.89</u>

การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการส่วนทุนของบริษัทคือ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นผู้บริหารได้มีการกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีผลประกอบการและฐานะการเงินที่ดีและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมทั้งการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการบริหารเงินทุนเพื่อการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนและต้นทุนทางการเงินของทุนที่เหมาะสม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชคดีอภิสิทธิ์กุล)

29. คดีความฟ้องร้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ ถูกบริษัทแห่งหนึ่งฟ้องร้องในคดีผิดสัญญาจ้างทำของและเรียกค่าเสียหายโดยมีทุนทรัพย์รวมจำนวน 6.92 ล้านบาท ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริษัทจ่ายชำระเงินจำนวน 0.97 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น ซึ่งศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาลงวันที่ 20 กันยายน 2565 และศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ให้บริษัทจ่ายชำระเงินจำนวน 0.68 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องแก่ศาลเพื่อขอยกคดีผิดสัญญาจ้างทำของที่บริษัทฯ ฟ้องร้องบริษัทดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาเนื่องจากเป็นสัญญาจ้างทำของฉบับเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างรอคำพิพากษาของศาล ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องและเชื่อมั่นว่าผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นจริงไม่เกินกว่าประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องที่ได้บันทึกไว้ในงบการเงิน

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

- 30.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาบริการจำนวน 1.93 ล้านบาท และ 3.25 ล้านบาท ตามลำดับ
- 30.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี ตัวสัญญาใช้เงินเลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศและหนังสือค้ำประกันเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมจำนวน 1,091.00 ล้านบาท และ 1,131.00 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งวงเงินดังกล่าว ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ (หมายเหตุ 12) และสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
- 30.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันกับธนาคารจากหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารออกให้ จำนวนเงิน 204.20 ล้านบาท และ 116.49 ล้านบาท ตามลำดับ
- 30.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการจ่ายชำระค่าสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา จำนวน 0.90 ล้านบาท
- 30.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้ จำนวนเงิน 59.49 ล้านบาท

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชคดีอภิสิทธิ์กุล)

31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 37.51 ล้านบาท ตามสัดส่วนผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

32. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา โชคดีอภิสิทธิ์กุล)